

# Niềm vui từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát



Ngôi nhà mới của bà Nguyễn Thị Gắng, thôn Khả Tân, xã Duyên Hải (Hưng Hà).

Sau gần 3 tháng tình Thái Bình tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm "300 ngày chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát", với sự chung tay của các cơ quan, đơn vị và cộng đồng xã hội, những ngôi nhà mới đầu tiên từ chương trình đã hoàn thành, mang lại niềm vui vô bờ bến cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, tạo động lực để họ nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Gắng là hộ nghèo, neo đơn của thôn Khả Tân, xã Duyên Hải (Hưng Hà). Cuộc sống của bà rất khó khăn, ngôi nhà cấp 4 bà ở đã xuống cấp nghiêm trọng, trời mưa thì dột, mùa đông thì gió lùa, không có khả năng sửa chữa. Tuổi cao, sức yếu, bà sống dựa vào tình yêu thương, đùm bọc của anh em họ hàng và bà con lối xóm. Vì vậy, bà được hỗ trợ xây dựng mới ngôi nhà có diện tích hơn 30m<sup>2</sup> với tổng kinh phí xây dựng gần 130 triệu đồng. Trong đó, kinh phí từ Đề án hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 - 2025 là 100 triệu đồng; họ hàng, nhân dân trong thôn, xã hỗ trợ gần 30 triệu đồng và ngày công lao động. Bà Gắng chia sẻ: Trước đây tôi chưa bao giờ dám mơ đến một ngôi nhà kiên cố. Giờ đây, ngoài trú mưa, trú nắng, ngôi nhà còn thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp,

tình cảm gần gũi, sẻ chia rất đáng trân trọng của anh em họ hàng, làng xóm dành cho tôi.

Bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà cho biết: Đến nay, MTTQ huyện đã kêu gọi ủng hộ được gần 1,1 tỷ đồng chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Hiện toàn huyện có hơn 300 hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thời gian tới, Ủy ban MTTQ huyện sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xã hội, chung tay đóng góp, hướng ứng phong trào thi đua bằng nhiều hình thức khác nhau trong điều kiện có thể cao nhất, cùng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là người nghèo, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đối với chị Phạm Thị Thương, thôn Quan Đình Bắc, xã Đông Tiến (Quỳnh Phụ), ngôi nhà mới vừa được khánh thành là nơi nương tựa, giúp hai mẹ con bớt đi những tháng ngày cực nhọc. Chị Thương thuộc diện hộ nghèo, sức khỏe yếu, một mình nuôi con ăn học và khó khăn về nhà ở. Được hỗ trợ xây nhà mới theo Đề án của tỉnh, sau hơn 2 tháng thi công, ngôi nhà của chị đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, bảo đảm chất lượng và các tiêu chí theo yêu cầu, có diện tích hơn 80m<sup>2</sup> với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng, trong đó 100 triệu đồng

được hỗ trợ từ Đề án của tỉnh, còn lại sự giúp đỡ của anh em họ hàng và bà con lối xóm. Chị Thương xúc động chia sẻ: Cuộc sống khó khăn nên mẹ con tôi không bao giờ nghĩ đến việc có một ngôi nhà mới. Nhờ cấp ủy, chính quyền các cấp, anh em họ hàng, bà con lối xóm hỗ trợ, giờ đây mẹ con tôi đã có một ngôi nhà khang trang nên vui lắm.

Ông Phạm Văn Vịnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Phụ cho biết: Toàn huyện có 490 hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà cần xây mới hoặc sửa chữa. Đến thời điểm hiện tại có 120 nhà được khởi công, trong đó 70 nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Chúng tôi phấn đấu sẽ khởi công số nhà còn lại trong tháng 2/2025 và hoàn thành trước ngày 30/6/2025.

Thực hiện lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân đã tích cực tham gia với phương châm đa dạng hóa hình thức hỗ trợ: ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít, tạo phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Là đơn vị có nhiều cách làm sáng tạo trong thực hiện phong trào, thời gian qua, Tỉnh đoàn đã làm tốt công

tác tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong đoàn viên, thanh niên và kết nối các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhiều ngôi nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Anh Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Ngày 5/12/2024 Tỉnh đoàn đã phát động phong trào thi đua "Tuổi trẻ Thái Bình chung tay hỗ trợ 100 ngôi nhà tình nghĩa năm 2025". Theo đó, mỗi đoàn viên, thanh niên tham gia đóng góp ngày công lao động, vận động tài trợ nguyên vật liệu xây dựng hoặc trực tiếp tham gia vào chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân. Đây cũng là lực lượng nòng cốt trong thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận, quan tâm và đóng góp hành động toàn xã hội để thực hiện phong trào đạt kết quả cao nhất. Tính đến thời điểm này, Tỉnh đoàn đã xây mới và sửa chữa 35 ngôi nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị khoảng 2 tỷ đồng.

Bà Đặng Thị Chiên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Từ ngày 13/11/2024 - 17/2/2025, toàn tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ của nhiều đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân với số tiền trên 28,3 tỷ đồng. Đây là nguồn lực lớn để địa phương khẩn trương hoàn thành kế hoạch xóa 2.106 nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh vào tháng 9/2025. Theo báo cáo, đợt 1 năm 2024 có 357 hộ nghèo, hộ cận nghèo đăng ký xây mới và sửa chữa, đến nay có 267 nhà đã hoàn thành. Trong quý I và quý II năm nay có 5 huyện: Kiến Xương, Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Đông Hưng với 1.206 hộ đăng ký khởi công nhà. Để tăng tốc hơn nữa mục tiêu xóa toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát, thời gian tới, MTTQ các cấp sẽ tiếp tục đẩy mạnh vận động các nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo xây mới, sửa chữa nhà ở để mọi người dân trong tỉnh đều có nhà ở an toàn, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

DẶNG ANH

## NGÀNH Y TẾ HƯNG HÀ

# Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ "Luong y phải như từ mẫu", cán bộ, y bác sĩ ngành y tế Hưng Hà không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà từ sáng sớm, chúng tôi thấy lượng bệnh nhân đến khám khá đông, cường độ làm việc của đội ngũ y bác sĩ cao, tuy nhiên các y bác sĩ vẫn niềm nở, hướng dẫn bệnh nhân chu đáo. Trước đây, mỗi lần đến Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà, bà Nguyễn Thị Nga, xã Đoàn Hùng thường sử dụng rất nhiều giấy tờ như thẻ bảo hiểm y tế, chứng minh nhân dân, sổ khám bệnh và phải chờ đợi rất lâu để thực hiện các thủ tục khám bệnh. Còn bây giờ bà chỉ cần đưa căn cước công dân gắn chip điện tử đã được tích hợp, nhân viên y tế quét mã QR để thực hiện các thủ tục nên rất thuận tiện. Bà Nga chia sẻ: 10 năm nay, tháng nào tôi cũng đến Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà để khám tiểu đường. Ở tuổi xế chiều, bước đi chậm chạp, nhiều lúc nhớ quên quên nhưng khi đến đây tôi luôn nhận được sự giúp đỡ tận tình của các y bác sĩ. Chúng tôi được quan tâm chăm sóc chu đáo với quy trình khép kín từ khâu tiếp đón, nhập viện, khám chữa bệnh (KCB) đến thanh toán viện phí... Chúng tôi thấy rất thuận tiện và hài lòng.

Hiện mỗi ngày Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà có 300 bệnh nhân điều trị nội trú, 500 - 700 người dân đến khám bệnh. Ông Võ Thanh Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết: Để tạo thuận lợi cho người dân đến KCB, Bệnh viện đã đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin; đầu tư hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính 32 dãy, hệ thống máy xét nghiệm tự động, hệ thống X-quang kỹ thuật... trị giá trên 5 tỷ đồng nhằm giúp quy trình KCB bảo đảm chất lượng, thuận tiện, nhanh chóng, đồng bộ. Song song với đó, Bệnh viện thường xuyên tổ chức đào tạo chuyên môn, nâng cao tay nghề cho cán bộ, y bác sĩ. Đồng thời, cán bộ, y bác sĩ luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, đổi mới tác phong, thái độ

phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Xác định việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế các xã, thị trấn trên địa bàn huyện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt khó để nâng cao chất lượng KCB, hoàn thành tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Là tuyến y tế gần dân, hiện nay Trạm Y tế xã Minh Khai có 1 bác sĩ, 2 y sĩ, 1 dược sĩ, 1 cán bộ dân số. Năm 2024, Trạm đã khám cho hơn 3.095 lượt bệnh nhân, trong đó khám tại Trạm 752 lượt, khám tại nhà cho gần 600 lượt. Công tác phòng, chống dịch bệnh được Trạm triển khai hiệu quả. Trạm đã xây dựng kế hoạch phòng, chống đối với từng dịch bệnh, nhớ đó trong năm tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã được kiểm soát tốt; một số dịch bệnh có khả năng gây dịch được xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, Trạm còn phối hợp thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng, chống suy dinh dưỡng. Ông Phạm Hùng Vĩ, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Minh Khai cho biết: Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã tập trung vào 3 nhiệm vụ chính là thực hiện không quá công tác phòng, chống dịch bệnh; nâng cao trình

độ chuyên môn của cán bộ Trạm cũng như y tế thôn; nâng cao chất lượng khám, điều trị. Với mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho người dân địa phương, Trạm luôn bảo đảm nhân lực trực 24/24 giờ mỗi ngày để đón tiếp, phục vụ người bệnh, tổ chức sơ cấp cứu, chuyển bệnh nhân nặng lên tuyến trên. Cán bộ, nhân viên Trạm sẽ tiếp tục trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy vai trò tuyến đầu trong phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân thông qua các hoạt động tác KCB ban đầu cho nhân dân.

Trên địa bàn huyện Hưng Hà có 2 bệnh viện đa khoa tuyến huyện và Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa; 35 trạm y tế xã, thị trấn. Đến nay, mạng lưới y tế cơ sở của huyện được củng cố và phát triển, hạ tầng cơ sở y tế từng bước được đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp; trang thiết bị và dụng cụ y tế thiết yếu phục vụ hoạt động KCB, đội ngũ cán bộ y tế được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu được triển khai đã góp phần nâng cao chất lượng công tác KCB. Đối với Trung tâm Y tế huyện, từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn huyện nhiều năm liên không để xảy ra ngộ độc thức ăn đông người; tỷ lệ suy

dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giảm còn 4,5%. Hàng năm, Trung tâm tổ chức khám phòng loại sức khỏe cho 80% công ty, doanh nghiệp và 100% trường học trên địa bàn. Bác sĩ Phạm Văn Hải, Giám đốc Trung tâm cho biết: Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng như kiểm soát dịch bệnh, phòng, chống HIV/AIDS, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản và phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em. Bên cạnh đó, chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục sức khỏe, thực hiện tuyên truyền, vận động, cung cấp thông tin chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về y tế và dân số; điều trị Methadone; quản lý, chỉ đạo hoạt động của 35 trạm y tế xã, thị trấn.

Mặc dù còn thiếu về nhân lực và trang thiết bị, cơ sở vật chất một số trạm y tế đã xuống cấp song với sự nỗ lực, quyết tâm của từng đơn vị, công tác KCB ở các bệnh viện tuyến huyện và các trạm y tế xã, thị trấn đang có những khởi sắc, từng bước khẳng định được vai trò, niềm tin với người bệnh, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

THANH THUY



Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà chú trọng đầu tư cơ sở vật chất hiện đại phục vụ công tác khám chữa bệnh.

## ĐÔNG HƯNG

# Phát triển du lịch trải nghiệm



Biểu diễn múa rối nước tại phường rối nước làng Nguyễn, xã Nguyễn Xá (Đông Hưng).

Nhằm khai thác, phát huy hiệu quả các tiềm năng về văn hóa, sản phẩm nông nghiệp, văn hóa ẩm thực hướng tới phát triển du lịch, thời gian qua, huyện Đông Hưng chú

trọng phát triển du lịch trải nghiệm hướng tới các làng nghề truyền thống, từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Có mặt tại buổi du lịch trải nghiệm của cô và trò

Trường Tiểu học Đông Phong (xã Đông Quan) tại phường rối nước làng Nguyễn (xã Nguyễn Xá) mới thấy được không khí hào hứng, sôi nổi của các em học sinh khi được tham

quan và được xem các nghệ sĩ phường rối biểu diễn. Tại buổi biểu diễn, các bạn nhỏ đã được xem các tích trò như bập cờ, chú tễu, chọi trâu, đánh cá, múa công, đấu mã... Đan xen giữa các tích trò, các nghệ nhân phường rối nước làng Nguyễn đã chọn lựa những giai điệu âm nhạc và lời thoại phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi có nội dung sâu sắc, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, khơi dậy truyền thống "Uống nước, nhớ nguồn", tương thân, tương ái, mang ý nghĩa nhân văn, nhân đạo. Em Nguyễn Ngọc Minh Anh, học sinh lớp 3A phấn khởi cho biết: Em rất thích khi được xem các tiết mục biểu diễn của các bác nghệ nhân. Thông qua các tiết mục không chỉ giúp em hiểu thêm về giá trị lịch sử văn hóa của địa phương mà còn thêm yêu nghệ thuật múa rối nước của quê hương.

Không chỉ xem múa rối nước, tại buổi du lịch trải nghiệm, cô và trò Trường Tiểu học Đông Phong còn đến dâng hương tại Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - công trình mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, biểu thị tình cảm, lòng tri ân, tôn kính Đại tướng

của Đảng bộ và nhân dân huyện Đông Hưng; đồng thời, trải nghiệm tại làng nghề sản xuất bánh dày xã Nguyễn Xá. Cô giáo Nguyễn Thị Bích Mai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Phong cho biết: Những năm qua, song song với hoạt động dạy học, nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm như: tết Trung thu cho em, tri ân thầy cô, người phụ nữ trong trái tim em... từ đó giúp học sinh phát huy vai trò cụ thể, tính tích cực, chủ động, tự giác và sáng tạo của bản thân. Trên cơ sở Kế hoạch số 142/KH-UBND của UBND huyện về phát triển một số điểm du lịch trên địa bàn huyện Đông Hưng, Ban giám hiệu nhà trường đã đăng ký tham gia với Phòng Giáo dục và Đào tạo bồi đắp là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức giữ gìn và phát huy giá trị các di sản văn hóa của học sinh. Với sự ủng hộ tích cực của phụ huynh học sinh nên ngay từ lần đầu tiên khai, toàn bộ hơn 200 học sinh của nhà trường đã đăng ký tham gia. Trên địa bàn huyện Đông Hưng có 102 di sản văn hóa cấp tỉnh, 22 di sản

văn hóa cấp quốc gia và nhiều loại hình nghệ thuật dân gian mang tính chất hùng vĩ như hát chèo, múa rối, múa giáo cờ, giáo quạt, các trò chơi dân gian... Ông Nguyễn Minh Báu, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Để giữ gìn và phát huy lợi thế về các di sản văn hóa, nghệ thuật dân gian, huyện Đông Hưng tập trung chỉ đạo ngành văn hóa phát triển các điểm du lịch trên địa bàn huyện với nội dung chủ yếu là gắn kết giữa các loại hình nghệ thuật dân gian như hát chèo, múa rối... kết hợp với du lịch tâm linh nhằm mục đích cho nhân dân đặc biệt là các thế hệ học sinh có cơ hội trải nghiệm tìm hiểu nét đẹp văn hóa vùng miền của Đông Hưng đồng thời tìm hiểu về công lao đóng góp của các bậc tiền nhân đối với quê hương, đất nước. Huyện giao các ngành chức năng cùng phối hợp tạo dựng các tuyến tham quan du lịch trong tương lai không gian phát triển du lịch huyện gồm: Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - phường Rõ nước làng Nguyễn - làng nghề chế biến nông sản xã Nguyễn Xá; Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

- phường rối nước làng Khuốc; Đài tưởng niệm anh hùng Trương Công Man, xã Đông Á - Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - cây đa chợ khố, xã Liên Hoa. Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Bá Thăng, phường rối nước làng Nguyễn cho biết: Nghệ thuật múa rối nước ở xã Nguyễn Xá có từ rất lâu đời. Phường rối hiện có 22 người, trong đó có gia đình có tới 3 đời tham gia múa rối nước. Để duy trì, bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị nghệ thuật múa rối nước, phường rối chú trọng truyền nghề cho con em địa phương; lựa chọn các tiết mục đặc sắc để luyện tập và biểu diễn nhằm thu hút khách tham quan, trải nghiệm.

Không chỉ tạo dựng các tuyến tham quan du lịch trọng tâm trong không gian phát triển du lịch, Đông Hưng còn xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, kết cấu hạ tầng, huy động vốn đầu tư phục vụ phát triển du lịch; trong đó, ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước để tu sửa, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật tại các điểm rối nước làng Nguyễn, chèo làng Khuốc; tăng

cường thu hút nguồn lực xã hội hóa đầu tư phát triển hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật điểm du lịch; khuyến khích, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư thực hiện các dự án về dịch vụ du lịch như: các công trình vui chơi giải trí, cơ sở phục vụ ăn uống và các dịch vụ bổ trợ khác. Ngoài ra, huyện tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu về chủ trương xây dựng, phát triển điểm du lịch, giới thiệu cho học sinh các trường trong huyện biết về các loại hình văn hóa dân gian đặc sắc của quê hương, đồng thời quảng bá, giới thiệu đến học sinh các trường trong tỉnh và du khách; tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về bảo tồn, khai thác phát huy giá trị của di sản, khai thác phát triển du lịch; tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến phát triển du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, các kênh truyền thông uy tín trong lĩnh vực du lịch, thông qua tham gia các hội chợ, triển lãm và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa nghệ thuật, thể thao trong và ngoài tỉnh.

MINH HƯƠNG